

Tuổi trẻ Truyền tải điện Gia Lai Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa EVNNPT

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thực hiện lời dạy của Người, tuổi trẻ của Truyền tải điện Gia Lai luôn không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng và cấp trên giao phó.

Là những người kế thừa vừa “hồng” vừa “chuyên”

Như những đoàn viên, thanh niên trong toàn EVNNPT, tuổi trẻ của Truyền tải điện (TTĐ) Gia Lai đang là những người kế thừa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trước hết kế thừa được tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo, yêu nghề và đạo đức trong sáng của người thợ điện Việt Nam trong hơn 65 năm qua.

Tiếp đến là kế thừa được kinh nghiệm về công tác quản lý vận hành lưới điện. Các đoàn viên thanh niên thời nay được học hành đầy đủ và đào tạo rất tốt về lý thuyết. Trên cơ sở nắm vững về lý thuyết, lực lượng đoàn viên thanh niên của TTĐ Gia Lai đã tiếp nhận rất nhanh những kinh nghiệm quý báu trong quá trình quản lý vận hành lưới truyền tải điện từ các thế hệ cha anh đi trước.

Kỹ sư trẻ Nguyễn Phan Như Hùng trực vận hành chính Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 nhớ lại khi đang đi tập sự trực vận hành: “Lần đầu nghe tiếng chuông, còi cảnh báo cùng rú lên làm cháu giật nảy mình, toát mồ hôi, tay chân, miệng mồm cứ đơ cả ra không biết làm cái gì”. Không chỉ mình Hùng mà các anh em trẻ khác cũng cùng tâm trạng khi vào hoàn cảnh đó. Nhưng với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, sau một thời gian kèm cặp, hướng dẫn thực tế của các nhân viên vận hành lâu năm, Hùng cũng như số anh em trẻ tuổi khác đã học hỏi và nắm bắt rất nhanh các công việc của một nhân viên vận hành. Tự tin, chắc chắn, chính xác và nhanh chóng trong mọi thao tác xử lý trong vận hành, nắm vững các công nghệ mới và làm chủ hoàn toàn thiết bị tại trạm. Hiện nay các đoàn viên thanh niên của TTĐ Gia Lai là những “người lính truyền tải điện” có trái tim hồng, đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn, hiệu quả và năng suất lao động cao, nhiệt huyết với nghề, yêu quê hương đất nước, tiếp bước các cha anh đi trước, ngày đêm canh giữ cho dòng điện được tuôn chảy không ngừng, cung cấp điện kịp thời phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Là những người kế cận, là nguồn dự bị hùng hậu và cánh tay phải đắc lực của Đảng. Những thành tựu Đảng ta đã đạt được trong thời gian qua, những việc làm những tấm gương sáng chân thực của các đảng viên chi bộ đã giữ vững và phát huy được lòng tin yêu đối với Đảng của các đoàn viên thanh niên của TTĐ Gia Lai. Ngày

càng có nhiều đoàn viên thanh niên của đơn vị muốn phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đã có 20 đoàn viên của Chi đoàn TTĐ Gia Lai được chi bộ bồi dưỡng và được Đảng cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua.



Ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành.

Trong ảnh: Nhân viên vận hành Trạm biến áp 500kV Pleiku dùng thiết bị chuyên dụng kỹ thuật số đo tầm soát phát nhiệt thiết bị trạm.

Xung kích làm việc khó

Lưới truyền tải điện do TTĐ Gia Lai quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai có vai trò rất quan trọng, như trục xương sống trong hệ thống điện quốc gia. Các Đường dây 500kV mạch một, mạch hai, mạch ba và gần như các điểm nút nguồn lớn đều đầu nối về TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2. Với 02 TBA 500kV cùng 510 km đường dây 220kV, 412,5 km đường dây 500kV. Phần lớn các đường dây đi qua khu vực rừng rậm, núi cao hiểm trở. Công tác quản lý, vận hành và chất lượng điện năng yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề đó, tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai đã và đang là lực lượng xung kích thực hiện những công việc nặng nề, khó khăn nhất của đơn vị. Luôn sẵn sàng lên đường sửa chữa, xử lý sự cố lưới điện không kể trời mưa rét hay đêm khuya; xuyên rừng, lội sỏi, vượt sông đi kiểm tra, phát dọn hành lang tuyến; trèo cao chót vót trên đỉnh cột hay treo lơ lửng trên dây dẫn để sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường dây; trực tăng cường vào các ngày cao điểm hay thực trắng đêm để thi công các phần công việc khó khăn phức tạp và nguy hiểm về điện tại các TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2.

Trong tháng 04 năm 2020 vừa qua, toàn thể CBCNV của TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2 thực hiện cách ly cô lập xã hội để phòng chống dịch COVID – 19. Các đoàn viên thanh niên vui vẻ thực hiện cách ly mặc dù hoàn cảnh gia đình rất

khó khăn nhưng tuyệt nhiên họ không một lời ca thán... Đúng như lời dặn dò của Bác Hồ năm xưa: “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.



Tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai đã và đang là lực lượng xung kích thực hiện những công việc nặng nề, khó khăn nhất của đơn vị.

Trong ảnh: Dùng vòi nước áp lực cao phun vệ sinh sức cách điện đường dây 500kV Pleiku – Di Linh.

Mỗi một đoàn viên thanh niên là một mũi xung kích thực hiện Văn hóa EVNNPT

Khi TTĐ Gia Lai triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT thì các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn TTĐ Gia Lai là lực lượng nòng cốt đầu tiên được giao thực hiện nhiệm vụ. Trước đây, mỗi một “người lính truyền tải điện” của TTĐ Gia Lai là “một tuyên truyền viên” về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Nay, mỗi một “người lính truyền tải điện” là một mũi xung kích thực hiện Văn hóa EVNNPT.

Khi chưa có Cuốn sổ tay Văn hóa EVNNPT, việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp chủ yếu theo kiểu truyền thống: cấp trên, người lớn gương mẫu để cấp dưới và người ít tuổi hơn noi theo; Đảng viên gương mẫu để quần chúng noi theo; mọi người chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của ngành và những gia phong lễ giáo của cha ông để lại.

Cuốn sổ tay Văn hóa EVNNPT ra đời và được ban hành. Thực sự đây là một cảm nang và kim chỉ nam trong việc thực hiện văn hóa của tuổi trẻ TTĐ Gia Lai. Theo như Nguyễn Thị Bích Thủy - đoàn viên khối văn phòng của TTĐ Gia Lai: “trước đây việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp là một nhiệm vụ khá là trừu tượng, mơ hồ. Nay nhiệm vụ đó được Cuốn sổ tay Văn hóa EVNNPT chỉ ra rõ ràng. Mỗi lần đọc, suy ngẫm rồi thực hiện thấy rất là hay và thiết thực”. Những cái hay, cái tốt của

việc thực hiện theo chuẩn Văn hóa EVNNPT được tuổi của TTĐ Gia Lai tiếp nhận rất nhanh nhất, sức lan tỏa từ đây cũng rất lớn. Hiện nay tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai có 89 đoàn viên thanh niên trên tổng số 166 CBCNV, tất cả đều cùng có nhận thức và thực hiện như đoàn viên Nguyễn Thị Bích Thủy. Những việc làm đó được lặp đi lặp lại trong công tác và cuộc sống sinh hoạt của mỗi đoàn viên thanh niên TTĐ Gia Lai. Từ nền tảng 65 năm văn hóa truyền thống của ngành điện Việt Nam, 89 đoàn viên thanh niên của Chi đoàn TTĐ Gia Lai là 89 mũi nhọn xung kích trong việc thực hiện văn hóa tại cơ quan. Bằng nhận thức và những việc làm, những hoạt động phong trào cụ thể, tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai đã góp phần thúc đẩy Văn hóa EVNNPT vươn lên ngang tầm thời đại, nhằm hiện thực hóa mong muốn của các đồng chí lãnh đạo EVNNPT: Văn hóa EVNNPT là công cụ giúp cho việc điều hành, quản lý của EVNNPT được thực hiện một cách tự động.



Các đoàn viên thanh niên của Truyền tải điện Gia Lai đang tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Phát huy bản sắc Văn hóa EVNNPT qua những phong trào hoạt động giúp đỡ cộng đồng

Việc thường xuyên phát động các phong trào hoạt động giúp đỡ cộng đồng của Chi đoàn TTĐ Gia Lai đã trở thành một truyền thống đẹp của tuổi trẻ TTĐ Gia Lai. Những “người lính truyền tải điện” của TTĐ Gia Lai mặc áo xanh thường xuyên đến tận những bản làng xa xôi, đến những trường học, bệnh viện và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ đã tạo được ấn tượng tốt và hình ảnh rất đẹp trong rộng rãi các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những “người lính truyền tải điện” với những thiết bị công nghệ hiện đại luôn làm việc chăm chỉ và khoa học để cung cấp điện cho nhân dân sử dụng tạo nên một sự khâm phục của mọi

người. Những “người lính truyền tải điện” rất đằm đạm, đúng luật khi tham gia giao thông, luôn cư xử rất văn hóa và lịch thiệp khi sinh hoạt tại các nơi đông người, tạo được sự cảm mến từ những người gặp gỡ, tiếp xúc. Các mỹ từ “các chú truyền tải điện”, “các anh truyền tải điện” được đông đảo người dân gọi một cách trìu mến, thân thương. Hiệu ứng của những điều đó là sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân nơi có đường dây truyền tải điện đi qua. Họ như là những chốt bảo vệ canh giữ không cho kẻ xấu phá hoại các công trình điện, gọi điện báo cho “các chú truyền tải điện” khi có cây nghiêng đổ, những cành cây, tấm bạt bay lên trụ điện. Nhờ đó mà lưới truyền tải điện của TTD Gia Lai đã nhiều lần tránh được nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Có rất nhiều câu chuyện về “các chú truyền tải điện” gặp trên đường đi kiểm tra, phát dọn hành lang tuyến đã trở thành những kỷ niệm nhớ mãi của tuổi trẻ TTD Gia Lai. Sau đây là một số những mẩu chuyện người viết biết được:

- Ôi có các chú truyền tải điện đây rồi bà nó ơi.

Ông Lê Ngọc Bá – một cán bộ lão thành ở thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cười vui khi gặp nhóm của Phạm Thế Tuấn – đoàn thanh niên của Đội TTD Chư Păh trên đường đi kiểm tra tuyến về sau cơn mưa giông nhiệt trái mùa vừa xảy ra đêm qua.

- Có gì không bác ơi.

- Ôi cơn mưa đêm qua làm mấy cây cao su gãy đổ đè hết lên vườn cây tiêu nhà tôi. Vợ chồng già này đang không biết làm sao. May quá gặp được các chú đây, nhờ các chú tới chặt giúp vợ chồng tôi với kéo hỏng hết vườn tiêu các chú ơi.

Cả nhóm vui vẻ chặt, dọn hết cây đổ và dựng lại các cọc tiêu bị đổ giúp cụ Bá rồi mới ra về.



Chi đoàn TTD Gia Lai - Triển khai chương trình hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã IA Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vào một ngày giữa tháng tư năm 2020, nhóm công tác của đoàn thanh niên Đội TTĐ Chư Púr đọn xong luống thực bì khô gần hành lang đường dây 500kV mạch 3 Pleiku – Di Linh thì đã hơn 11 giờ trưa. Trưởng nhóm Nguyễn Hữu Châu – quyết định cho anh em nghỉ trưa. Còn mấy khoảng cột nữa đi qua khu vực nương rẫy của bà con cần phải phải kiểm tra, thu dọn. Định đi ăn trưa nhưng đường đi ra điểm tập kết khá xa, cả nhóm quyết định nghỉ chút rồi làm tiếp cho xong việc rồi sẽ ăn muộn. Dưới cái nắng nóng oi nồng không chút gió của cao điểm mùa khô Tây Nguyên làm chai nước lớn mang theo bên mình cạn veo từ lúc nào. Đốc cạn ngụm nước cuối cùng, cả nhóm tiếp tục công việc. Lúc đi ngang qua rẫy của một nhà dân, nhìn cây ổi sai trĩu cành, cây doi chín đỏ mọng nước, bụng sôi ùng ục vì đói và khát. Giữa trưa không có người nhưng cả nhóm đều nhìn nhau rồi cùng cười và bước tiếp. Tất cả hiểu nhau và cùng chung một ý niệm: “người lính truyền tải điện” chỉ bảo vệ tài sản cho dân chứ không hề lấy một chút gì của dân dù chỉ một trái cây nhỏ. Khi bộ quần áo bảo hộ dày ướt sũng mồ hôi cũng là lúc công việc các anh hoàn thành. Tuy đã thấm mệt và cơn đói, cơn khát vẫn bám chặt, nhưng các anh thấy thật vui vì các anh biết những giọt mồ hôi rơi của các anh sẽ giúp cho đường dây được vận hành an toàn và việc cung cấp điện cho người dân chống nóng, chống hạn sẽ đảm bảo ổn định.



Chi đoàn TTĐ Gia Lai - Triển khai chương trình Hỗ trợ cải tạo lắp đặt thiết bị chiếu sáng; tặng quà, dụng cụ học tập cho 02 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Bùi Thị Xuân xã Iao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai

Chuyện nhớ nhất là việc sửa điện cho Trường Mầm non Tuổi hoa của xã Ia Kênh, thành phố Pleiku.

Một buổi sáng đầu tháng 5 năm 2020 mới đây. Phạm Tuấn Thiện – nhân viên của Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 đang trên đường về sau ca trực, nghĩ bụng: chút nữa về sẽ chở vợ con đi sắm ít đồ dùng học tập, chuẩn bị cho cậu quý tử tiếp tục năm học sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID – 19, đang đi bỗng nghe tiếng gọi giật lại:

- Anh Thiện ơi, anh Thiện ơi. Ôi may quá, thấy bóng người mặc quần áo màu vàng truyền tải điện đi ngang qua trường, em gọi, may thế lại gặp đúng anh.

- Cô giáo Hạnh à, có việc gì mà có vẻ quan trọng thế cô giáo.

- Gay quá anh ơi. Chuẩn bị học đến nơi rồi mà chúng em chẳng còn tý nước nào, các cô giáo trường em không biết làm sao anh ạ.

- Sao cơ, các cô bị làm sao ạ.

- Ô anh đừng hiểu nhầm. Cái bể nước tại điểm trường Mơ Nú chúng em hết nước rồi, không có nước để lau rửa vệ sinh bàn ghế, phòng ốc nên các cô ở đó không biết làm sao anh ạ -mặt trằng cười giòn tan của cô giáo vui tính.

- Hóa ra là vậy. Hết nước thì các cô cứ ấn bơm nước lên bể là được mà.

- Nếu đơn giản vậy thì em gọi anh truyền tải điện các anh làm gì. Vấn đề là các cô đã ấn nhiều lần mà không ra nước anh ạ.

- Chắc là mất điện rồi. Mà anh nhớ mới gần đây các anh đã sửa lại hệ hồng điện cho trường mình rồi mà.

- Anh ơi,cái chỗ hôm trước các anh sửa vẫn chạy tốt. Hôm nay là chỗ khác. Trường mầm non chúng em có những sáu điểm trường nằm ở sáu thôn, làng khác nhau, các cháu ở đây toàn là con em dân tộc đồng bào Jrai, thương lắm anh ạ.

Sửa xong cái bơm điện, nước đã được bơm lên bể cho trường thì cũng đã giữa trưa. Tuy nhớ hẹn với vợ nhưng Thiện thấy rất vui, vì mình đã làm thêm một việc có ý nghĩa.

... Hết bơm không ra nước, rồi bơm cháy, nồi cơm điện tự dung nấu không chín, rồi đèn bị cháy...tất tần tật liên quan về điện của sáu điểm trường mầm non Tuổi hoa các cô giáo đều gọi và nhờ “các anh truyền tải điện” giải quyết hết.



Tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo



Chi đoàn TTĐ Gia Lai - Triển khai chương trình Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho đường giao thông nông thôn tại làng Đê Pral và làng Đê Somi, xã Đăk Somei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Có rất nhiều việc tương trợ mà các đoàn viên thanh niên của TTĐ Gia Lai đã giúp đỡ người dân trên địa bàn có đường dây tải điện đi qua. Các anh có thể đi làm về muộn hơn nhưng có hề chi, bởi những việc làm giúp đỡ người dân vô điều kiện như đã đã hình thành tự thân trong các anh và đó cũng là nét văn hóa đẹp rất riêng của “người lính truyền tải điện” các anh./.

Trịnh Văn Hải

**CÔNG ĐOÀN
TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Sơn